



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ทีวีช่อง TNN	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดการอบรมหลักสูตร การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. ทั้งนี้ กรมการแพทย์ ได้เผยแพร่รายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 โดยอยู่ระหว่างการส่งรายชื่อดังกล่าวไปยัง อัย. เพื่อขึ้นทะเบียนและประกาศรายชื่อเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ต่อไป</p>
ทีวีช่อง 5	<p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ โดย นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะร่วมกันพัฒนาวิธีการปลูก และวิจัยพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทย เพื่อให้ได้สายพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพ มีปริมาณสารสำคัญที่มีสัดส่วนคงที่ สม่่าเสมอ ได้มาตรฐาน ไม่มีสารปนเปื้อน จากนั้นจะนำกัญชาที่ได้สายพันธุ์ร่วมกันส่งต่อไปยังกรมการแพทย์แผนไทยฯ นำไปใช้ในตำรับแพทย์แผนไทยรักษาผู้ป่วยตามความเหมาะสม</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอข่าว นายวัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้ ได้จัดสรรงบประมาณในการปลูกกัญชาและได้ขออนุญาตทำการปลูกจาก อัย. เบื้องต้นจะใช้เมล็ดกัญชาสายพันธุ์ทางกระรอก ระยะแรกจะปลูกประมาณ 1,400 ต้น เพื่อให้ได้กัญชา 1 ตัน คาดว่าจะเริ่มปลูกในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ</p> <p>ด้าน นายวิเชียร กิรตินิจกาล อาจารย์ภาควิชาพืชไร่ฯ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันกัญชาสายพันธุ์ไทยท้องถิ่น ค่อนข้างหายากมาก เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการปราบปรามอย่างเข้มงวด เบื้องต้นมีกัญชาสายพันธุ์ไทยที่สามารถหาได้ง่าย 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์นุ่นกุ่ม และสายพันธุ์ทางกระรอก โดยเฉพาะสายพันธุ์ทางกระรอก ซึ่งมีสาร THC (Tetrahydrocannabinol) ช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลายและลดอาการปวด แต่ก่อให้เกิดการเมาสูง ต้องมีการกำหนดปริมาณการใช้</p>
สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยถึง กระบวนการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยจากพืชกัญชา ว่า ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร มีผู้มีสิทธิสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้ว จำนวน 2,937 คน ทั่วประเทศสุขภาพ จะดำเนินการอบรมต่ออีก 2 รุ่นในปี</p>
แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย อัย. รวมทั้งตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง 4 ภูมิภาค นำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการแพทย์แผนไทย โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์ส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ แบบลงทุนให้ฟรี นาร่อง 4 จังหวัด คือ ลำปาง บุรีรัมย์ กาญจนบุรี และสุราษฎร์ธานี และจากการสำรวจออนไลน์เรื่องความสนใจการใช้กัญชา มีผู้สนใจทำแบบสอบถาม 6,195 คน ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 72.95% สนใจใช้เพื่อรักษาโรค เหตุผล รักษาตนเอง 3,449 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7%, รักษาคนในครอบครัว/คนรู้จัก 2,488 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2%, เพื่อความรู้ 2,988 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2% และสนใจปลูกกัญชา 3,624 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5%</p> <p>ขณะนี้การปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ยังไม่อนุญาต หากเกษตรกรปลูกไปก่อนก็ขายไม่ได้และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สภาเกษตรกรฯจึงขอเริ่มจากพื้นที่ที่พร้อมปลูกเชิงการวิจัยและต้องสละทั้งเงิน เวลา บุคลากรต้องทุ่มเทให้สำเร็จให้ได้ ฉะนั้นขอให้อดใจรอจนกว่าสังคมจะเปิดกว้าง กฎหมายผ่อนปรนมากกว่านี้ ขอให้สภาเกษตรกรฯกรุยทางให้เดินก่อนแล้วเกษตรกรค่อยเดินตามหลังมา อดใจรอ 4 จังหวัดนำร่องปลูกไปก่อน และถ้าเป็นไปได้ก็อยากผลักดันกฎหมายให้ขยายผลปลูกไปได้ทุกจังหวัดในอนาคต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด คมชัดลึก ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>ตรวจสอบบัตรพลังงานอ้างรักษาโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากกรณีที่บ้านศาลาดิน ม.7 ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดชื่อว่า "KARTU SAKIT" ที่หลงเชื่อว่าเป็นบัตรพลังงาน อ้างสรรพคุณรักษาโรค ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง สนธิกำลังร่วม สสจ.และจนท.ตำรวจร่วมกันตรวจสอบบัตรดังกล่าว โดยพบว่า เป็นบัตรสมาร์ทการ์ดธรรมดาทั่วไปที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน ขณะนี้รู้ตัวแล้ว 1 ราย ซึ่งจะเชิญตัวมาสอบสวน</p> <p>พ.ต.อ. นรวัฒน์ คำภีโร ผกก.สภ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้สถานที่ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ที่ถูกระบุว่าใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมของเครือข่ายบริษัทที่จำหน่ายบัตรที่อ้างสรรพคุณ เมื่อวันที่ 8-9 มิ.ย. มีตัวแทน บ.เอ็กซ์พีริทโปร เนทเวิร์ค จก.มาขอใช้สถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรียบร้อยแล้ว ยังไม่มีรายงานว่าประชาชนใช้บัตรดังกล่าวแต่อย่างใด</p> <p>ผศ.นพ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาอโรปิติกส์ รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า การปวดเมื่อยตามร่างกาย เกิดจากความเสื่อมของกระดูกสันหลังกระทบกล้ามเนื้อรอบ ๆ ข้อต่อ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอาการเหล่านี้จะต้องมารับการรักษาตามอาการ ไม่ว่าจะเป็นการทานยา กายภาพบำบัด หรือใส่เสื้อพยุงและฝึกกล้ามเนื้อตามหลักวิชาการยังไม่พบว่าจะมีวิธีการใช้พลังงานได้ ขอให้พิจารณาด้วยเหตุและผลว่าเหตุของการปวดเกิดจากอะไรแล้ว</p> <p>ผู้สื่อข่าวเผยว่า เดินทางไปยัง บ. เอ็กซ์พีริทโปรเนทเวิร์ค จก. ตั้งอยู่เลขที่ 335 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ถูกระบุว่า ประกอบกิจการบัตรพลังงานรักษาโรค เป็นตึกแถว 2 ชั้น 3 คูหา มีป้ายบริษัทใหญ่โต ถูกปิดตายไม่มีใครอยู่ ตรวจสอบข้อมูลยังสสจ.สงขลา ทราบว่า เมื่อประมาณปี 60 บริษัทเคยถูกจับมาแล้วครั้งหนึ่ง เพราะมีการร้องเรียนเรื่องบัตรพลังงานเช่นเดียวกัน และมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอาง จึงถูกปิดตัวไปและได้ส่งเรื่องให้ สคบ.ดำเนินคดี</p> <p>-ต่อมาจนท. จาก 7 หน่วยได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กอ.รมน.สงขลา และทหารจาก บก.ควบคุม มณฑลทหารบกที่ 42 รวมถึงฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ และตำรวจ สภ.หาดใหญ่เข้าตรวจสอบอาคารพาณิชย์ดังกล่าว พบว่าบริษัทแห่งนี้ปิดทำการ มีชื่อเป็นกรรมการลงชื่อผูกพันของบริษัท แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงตีใช้อำนาจตามม.44 เข้าดำเนินการใช้เครื่องตัดถ่างเพื่อเข้าไปภายในอาคารพบว่า มีสินค้าเป็นอาหารเสริมของบริษัทบางชนิดวางอยู่ เอกสารเลข อย.ที่ปริ้นต์เอาไว้จำนวนมาก อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เลข อย.ว่าถูกต้องตรงกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ นอกจากนั้นยังพบบัตรพลังงานพร้อมเอกสารแนะนำสินค้าจำนวน 1 ใบด้วย จึงได้ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด</p> <p>-เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ สาครินทร์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สงขลา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่หลายหน่วยได้ร่วมกันดำเนินการ แต่ในส่วนของสสจ.ตรวจพบว่า อาหารเสริมที่ตรวจยึด รวมถึงเลข อย.ที่ปริ้นต์มา ตรงกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทนี้ จึงได้ยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ ดำเนินการในความผิดตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ส่วนบัตรพลังงานต้องมอบให้ สคบ.ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายของ สคบ.ต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้เข้าทำการตรวจสอบบ้านเลขที่ 84/45 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัทแห่งนี้ บนใบประชาสัมพันธ์บัตรพลังงานที่พบ แต่จากการตรวจสอบนั้นพบว่า มีผู้เช่ารายใหม่มาเช่าอยู่ และบริษัทดังกล่าวได้ย้ายออกไปนานกว่า 1 ปีแล้ว จากการตรวจสอบการจดทะเบียนบริษัทนั้น พบว่ามีการจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ไม่ได้ยื่นจดทะเบียนในการประกอบการขายตรงแต่อย่างใด</p>
<p>คมชัดลึก ไทยรัฐ ข่าวสด สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง5 NBT ข่าวสด เดลินิวส์</p>	<p><b>ตรวจยึดอาหารเสริมเถื่อน 12 จุด</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ พ.ต.ท.เพียว ทองเสน ผอ.กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาละเมิดเครื่องหมายการค้า ในพื้นที่เป้าหมาย 12 จุด เป็นบ้านพักที่ใช้เป็นแหล่งพักสินค้าย่านเขตสวนหลวง หัวหมาก, แสปี้แลนด์, บางกะปิ, วังทองหลาง, ลาดพร้าว, รัชดาภิเษก, สุขุมวิท, สุรวงศ์, บริษัทเดอร์มาลิงค์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล กรุ๊ป ย่านดินแดง, คลินิกเอเมค สาขาทองหล่อ และสาขาสีลม ผลการตรวจค้นยึดของกลางได้กว่า 4 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงถึง 800 ล้านบาท ซึ่งดีเอสไอจะดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อไป โดยขบวนการนำเข้าฟิลเลอร์และโบท็อกซ์ปลอมรายนี้ เกี่ยวข้องกับคดีฉีดยาฟิลเลอร์จนหน้าอกเน่า ของกลางที่ยึดได้มีโบท็อกซ์ที่เก็บรักษาอยู่ใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ตู้เย็น 1 ตู้ มีจำนวน 1,400 ชิ้น ราคาชิ้นละ 5,000 บาท มีมูลค่าถึง 7 ล้านบาท เครื่องสำอางอีกหลายรายการ และอยู่ระหว่างการส่งตรวจคุณภาพว่า มีส่วนประกอบตรงตามตำรับยาและเวชภัณฑ์หรือไม่ สำหรับปฏิบัติการเข้าตรวจค้นครั้งนี้พบของกลางเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ยาที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า เช่น ยาฉีดกลูตาไธโอน ยาฉีดสเต็มเซลล์ ยาฉีดรกแกะ ยาฉีดโบท็อกซ์ ยาฉีดลดไขมันและยาชาที่จะใช้ก่อนฉีดโบท็อกซ์ โดยเครือข่ายดังกล่าว โฆษณาขายสินค้าผ่านอินสตาแกรม และ แอปพลิเคชันไลน์ โดยจะนำสินค้าไปจำหน่ายให้ลูกค้าหลายกลุ่ม แบ่งเป็นคลินิกเสริมความงามของขบวนการและคลินิกเสริม ความงามอื่น ๆ ที่กระจายอยู่ในกรุงเทพฯ และยังมีการจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้ารายย่อยที่สั่งซื้อยาไปใช้เองและกลุ่มลูกค้าที่ซื้อยาไปรับจ้างฉีด โดยจะจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทางไปรษณีย์เอกชน</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า การฉีดโบท็อกซ์จะต้องฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและต้องจำกัดปริมาณไม่ให้มากเกินไป แต่ตัวยาที่มากเกินไปกระทบต่อจุดเชื่อมต่อเส้นประสาทกับ กล้ามเนื้อมีผลทำให้หนังตาตกกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและเป็นอันตรายต่อชีวิต ส่วนฟิลเลอร์ปลอมอาจทำให้ตาบอดและอวัยวะเน่า</p> <p>ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย.กล่าวว่า ขอเตือนให้ระวังการเข้ารับบริการ หาก ผู้บริโภคอาจต้องมีการฉีดสารเพื่อความงาม ควรเข้ารับบริการฉีดกับสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาลตามกฎหมาย และเลือกคลินิกที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจำ ก่อนการฉีดควรสอบถามและขอดูตัวยาที่ใช้ว่ามีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจาก ออย.หรือไม่ มีฉลากภาษาไทยติดถูกต้องครบถ้วนอย่างไร</p> <p>ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขอเตือนไปยังผู้ประกอบการ วิชาชีพเวชกรรมและสถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้งแพทย์ผิวหนัง แพทย์ศัลยกรรม แพทย์ด้านความงาม จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ต้องใช้ยาที่มีทะเบียนตำรับยาและให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐาน หากพบการ กระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด กรณีแพทย์เป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายจะถูกส่งไปยังแพทยสภาให้ดำเนินการเอาผิดทางจรรยาบรรณแพทย์ต่อไป</p>
<p>คมชัดลึก ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ สยามรัฐ</p>	<p><b>คดีเมจิกสกิน</b></p> <p>-เสนอข่าว นาย ธีรวัฒน์ บุตรตะยา หรือ ดุจดิว เน็ตไอดอล พร้อมด้วย น.ส.จุฑารัตน์ ทวนทอง หรือเบอร์รี่หญิง เน็ตไอดอล นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือ ดีเจเพชรจ้า น.ส.หรรษา กุศลมโนมัย นักแสดง เดินทางเข้าพบ พล.ต.อ. วีระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร.</p> <p>พล.ต.อ.วีระชัย กล่าวว่า ดาราศิลปิน ดาราเน็ตไอดอลทั้ง 4 คน เข้ารับทราบข้อหาตามความผิดโฆษณา เครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นเท็จ หรือเกินความจริง ตามมาตรา 41 วรรคสอง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 มีอัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ทั้งหมดให้การรับสารภาพ โดยในส่วนของดีเจเพชรจ้าและนิวเคลียร์ ถือมีความผิดข้อหาเดียวกันเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระ รวมคนละ 2 กระทง เนื่องจากมีการนำไปโพสต์ โฆษณาในโซเชียล สำหรับดุจดิว เน็ตไอดอล ใช้ข้อความโฆษณาว่า "ใช้แล้วขาขึ้นภายใน 7 วัน" ดีเจเพชรจ้าและนิวเคลียร์ ใช้ข้อความว่า "เคล็ดลับหน้าใสไม่ต้องฉีด หน้าใสไม่ต้องไปคลินิก แคทาเป็นประจำแถมมีเวลาอยู่กับคนรักเพิ่มไปอีก และคนสุดท้ายเบอร์รี่หญิง เน็ตไอดอลมีการใช้ข้อความโฆษณาว่า "นอนดึกทำกิจกรรมแต่งหน้าจัดเต็มทุกวัน หน้าก็ไม่เคยเป็นสิ่ว"</p> <p>ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ได้ทยอยประสานส่งดารามาพิจารณาแล้วว่ามีคดีที่มีโทษปรับอย่างเดียว หรือจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ให้มาเสียค่าปรับที่ ออย. เบื้องต้น มีประมาณ 10 ราย เริ่มมีดารายกจ่ายค่าปรับบ้างแล้วคือ ขวัญ อุซามณี ฝ่าย แอมไพนั้ ดุจดิว เน็ตไอดอล และ เบอร์รี่หญิง เน็ตไอดอล</p> <p>สำหรับรายการที่มีผู้ดำเนินการรายการ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือ ดารามาพูดคุย แล้ววางผลิตภัณฑ์ไว้ข้างหน้า ถือเป็นการโฆษณาแน่นอน ซึ่งต้องขออนุญาตก่อน เพราะเข้าข่ายการส่งเสริมการขาย ซึ่งการ ขออนุญาตโฆษณาจะเป็นการมาขอว่าจะโฆษณาด้วยภาพและเสียงอะไร จะลงในสื่อไหนบ้าง มาขอครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้หลายครั้ง แต่หากข้อความโฆษณาเปลี่ยนจะต้อง มาขอใหม่ ซึ่งรายการที่วีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะ ไม่ได้ขออนุญาตโฆษณาเพราะบางทีเป็นการพูดสด หากตรวจพบก็จะเอาผิดฐานโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเอาผิดไปแล้วหลายราย</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ตรวจอาหารเสริมลดนิน.-เสริมสมรรถภาพเพศชาย</b></p> <p>-ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อ ผู้บริโภค (มพบ.) เปิดเผยว่า จากการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิง กลุ่มที่อ้างว่าช่วยเรื่องการลดน้ำหนัก 15 ตัว อย่าง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สำหรับผู้ชาย กลุ่มที่อ้างว่าช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ 10 ตัวอย่าง โดยสั่งซื้อจากตลาดออนไลน์ คือ La zada, Shop at 24, We mall, Shopee, Watsons และ 411estore เมื่อเดือน มี.ค. 62 ผลการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก มีการผสมไซบูทรามิน, ฟลูออกซิทีน, เฟนฟลูรามีน และบิซาโคดิล 3 ยี่ห้อ คือ S-Line, ชะหลิว 2 (CHALIEW2) และเดลี บาย เอ็นคิว (DELI By NQ) ทั้งหมด สั่งซื้อจากเว็บไซต์ Lazada โดยพบว่า ยี่ห้อ s-Line ครั้งที่แล้วก็เคยตรวจพบมีส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพเพศชาย พบผสมสารต้องห้าม 7 ยี่ห้อ คือตราโค (DRACO) จากเว็บไซต์ Shopee ตรวจพบซิลเดนาฟิล 2. แซต 4 (Z4) ยี่ห้อ เพลย์ส (PLAYS) จากเว็บไซต์ Watsons พบซิลเดนาฟิล 3. ยี่ห้อโมชา (MO CHA) จากเว็บไซต์ Shopee พบทาดาลาฟิล 4. ยี่ห้อโซคูล (So Kool) จากเว็บไซต์ We mall พบซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล 5. ยี่ห้อโอเอ็มจี (OMG) จากเว็บไซต์ 411estore พบซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล 6. ยี่ห้อซูว (CHU) จากเว็บไซต์ Laza da พบ ซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล 7. ยี่ห้อไวทลแมกซ์ ไวทอลิตี้ รีบอร์น (Vitalmax, Vitality Reborn) จากเว็บไซต์ Lazada ตรวจพบซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิลก่อน ขณะที่ยี่ห้อชะหลิวในลอตเดียวกันนั้น ตรวจสอบครั้งที่แล้วไม่เจอ แต่ครั้งนี้กลับเจอ</p> <p>- ส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพเพศชาย พบผสมสารต้องห้าม 7 ยี่ห้อ คือตราโค (DRACO) จากเว็บไซต์ Shopee ตรวจพบซิลเดนาฟิล 2. แซต 4 (Z4) ยี่ห้อ เพลย์ส (PLAYS) จากเว็บไซต์ Watsons พบซิลเดนาฟิล 3. ยี่ห้อโมชา (MO CHA) จากเว็บไซต์ Shopee พบทาดาลาฟิล 4. ยี่ห้อโซคูล (So Kool) จากเว็บไซต์ We mall พบซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล 5. ยี่ห้อโอเอ็มจี (OMG) จากเว็บไซต์ 411estore พบซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล 6. ยี่ห้อซูว (CHU) จากเว็บไซต์ Laza da พบ ซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล 7. ยี่ห้อไวทลแมกซ์ ไวทอลิตี้ รีบอร์น (Vitalmax, Vitality Reborn) จากเว็บไซต์ Lazada ตรวจพบซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล</p> <p>น.ส.สารี กล่าวอีกว่า ได้ส่งผลการตรวจสอบให้ อัย.เพิกถอนทะเบียน และดำเนินการตามกฎหมายแล้ว พร้อมขอให้มีการลงโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ. อาหารมาตรา 25 (1) อาหารไม่บริสุทธิ์ โทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และตามมาตรา 25 (2) จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน-10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พัน-1 แสนบาท ส่วนอาหารเสริมอ้างว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ที่มีสารไซบูทรามิน ซึ่ง ยกกระต๊อบเป็นสารต้องห้าม ก็ให้ลงโทษสูงสุด จำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 5 แสน-2 ล้านบาท ผู้ชายมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปี และปรับตั้งแต่ 4 แสน-2 ล้านบาท ผู้ครอบครองมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 2 หมื่น-1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งผู้ผลิตจำหน่าย พร้อมขอเรียกร้องให้ตลาดออนไลน์ปลดสินค้าผิดกฎหมายออก และขึ้นบัญชีดำ ผู้ค้าห้ามนำสินค้ามาจำหน่าย 3 ปี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทาง มพบ.ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ยกวางหลักเกณฑ์การคุ้มครอง ผู้บริโภค และเตรียมลงนามความร่วมมือกับตลาดออนไลน์ภายใน ก.ค. นี้ด้วย</p>
<p>ผจก.รายวัน 360 องศา กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์</p> <p>มติชน</p>	<p><b>คำร้องการพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยกคำขอสมาคมรพ.เอกชน และ รพ.เอกชน 41 แห่ง ที่ขอทุเลาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 กำหนดให้ยา เวชภัณฑ์และบริการของสถานพยาบาลเป็นสินค้าควบคุม เหตุผลคือ ประกาศฯออกโดยความเห็นชอบของกรม. ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย คกก.กลางฯ ยังมิได้กำหนดมาตรการในรายละเอียดเรื่องราคาสินค้าหรือบริการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่ชัดว่า ทำให้เกิดความเสียหายแก่ รพ.เอกชนและพวก</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 มิถุน. ที่กระทรวงพาณิชย์ กรมจะเชิญตัวแทนจากโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 353 แห่ง มารับฟังการชี้แจง นัดแรก หลังออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยจะเป็นการสร้างความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ออกประกาศเพื่อความโปร่งใส/เป็นธรรม การรักษาที่สมเหตุสมผล และให้ประชาชนมีทางเลือกในการรักษา</p>
<p>ไทยรัฐ สยามรัฐ ทีวีช่อง NBT</p>	<p><b>ไขหวัตใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า ข้อมูลสำนักกระบาดวิทยา ในปี 2562 พบผู้ป่วยไขหวัตใหญ่แล้ว 167,377 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กและวัยเรียน มีผู้เสียชีวิต 13 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังประจำตัว ให้ประชาชนดูแลสุขภาพ เพิ่มผัก ผลไม้ ที่มีวิตามินซีสูง ดื่มน้ำสะอาด วันละ 6-8 แก้ว นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม หากโดนฝนให้เช็ดให้แห้ง รักษาร่างกายให้อบอุ่น หากป่วยเป็นไขหวัต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ใหญ่ ควรสวมหน้ากากอนามัย หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดสธ. กล่าวว่า โครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี" ทั่วประเทศ เทิดไถ่องค์ราชัน" ตั้งเป้าหมายชักชวนคนสูบบุหรี่หันมาเลิกสูบบุหรี่และมีเครือข่ายหมออนามัย อสม. เป็นแกนหลักสำคัญในการทำงานลงพื้นที่ค้นหา เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศบทบาทการทำงานปกป้องสุขภาพประชาชนจากบุหรี การทำงานเพื่อรณรงค์เลิกบุหรีได้ทำในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ผ่านของบุหรีและสื่อต่างๆ รวมถึงการเจาะลึกเป้าหมายชัดเจนแบบ 1 ต่อ 1 โดยมีเพื่อน โค้ช บุคคลต้นแบบ และ อสม. ที่คอยช่วยสนับสนุนการทำงาน สร้างความใกล้ชิด ใจกว้างใจและแก้ปัญหา ทำให้การดำเนินงานบรรลุผลได้ด้วยดี แม้จะครบกำหนดสามปีแต่เราจะยังรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง เพราะบุหรีเป็น ปรุมทพไปสู่สิ่งเสพติดอื่น ไม่ว่าจะเป็นปวยวันนี้ หรือวันหน้า เราจะดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะถือเป็นปัจจัยเสี่ยงในการไปสู่โรค อื่นๆ</p>
ข่าวสด	<p><b>สถานการณ์โรคซึมเศร้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคซึมเศร้าในสังคมเป็นปัญหาสำคัญทางสุขภาพ และเป็นโรคใกล้ตัวที่รักษาให้หายขาดได้ แต่หากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ การให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 พบว่า กลุ่มเยาวชนโทร.ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2561 การให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ 70,534 ครั้ง เป็นกลุ่มเด็กอายุ 11-19 ปี 10,298 ครั้ง หรือร้อยละ 14.6 เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 20-25 ปี 14,173 ครั้ง หรือร้อยละ 20.1 โดย 5 อันดับปัญหาที่พบมากที่สุดในกลุ่มเด็กและเยาวชน คือ ความเครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก ซึมเศร้า และปัญหาครอบครัว ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 มีผู้โทร.เข้ามาใช้บริการ 40,635 ครั้ง เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 11-25 ปี 13,658 ครั้ง จำแนกตามประเภทของปัญหาพบว่า สัดส่วนของเด็กและเยาวชนที่เครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาความรัก ซึมเศร้า มีความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการอย. กล่าวว่า ผลการดำเนินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งให้ประชาชนและหน่วยงานในชุมชน มีส่วนร่วมจัดการหรือป้องกันปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ชุมชนในแต่ละพื้นที่ประสบอยู่ ในปีนี้ได้ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น 25 ชุมชน 25 จังหวัดจากทุกภาคของประเทศ ผลการดำเนินโครงการสัมฤทธิ์ผลด้วยดี คนในชุมชนสามารถดูแลตนเองให้มีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม โดยแต่ละจังหวัดมีกลยุทธ์แก้ไขและป้องกันปัญหาแตกต่างกันไปตามบริบทชุมชน โดย 25 จังหวัดดังกล่าวที่ร่วมดำเนินงานโครงการฯ กับ อย. ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ น่าน พะเยาลำปาง ลำพูน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬมหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภูอุดรธานี อำนาจเจริญ นครปฐม เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรีอุทัยธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ระนอง และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p>
สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>โรคลมชัก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคลมชักเป็นโรกระบบประสาทเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก เกิดได้จากหลายสาเหตุและมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มอายุ เด็กที่มีอาการชักอาจมีพัฒนาการช้า หรือพัฒนาการถดถอยได้ หากพ่อแม่ผู้ปกครองสังเกตเห็นบุตรหลานมีอาการชัก หรือ สงสัยพฤติกรรมที่แปลกไปกว่าปกติที่ ควรสอบถามรายละเอียดอาการจากผู้เห็นเหตุการณ์ หรือ ถ่ายคลิปวิดีโอขณะเด็กเกิดอาการ และพาเด็กไปพบแพทย์ การปฐมพยาบาลให้ยัดหลัก ไม่กัด ไม่จ้ำง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุด โดยเมื่อเด็กเกิดอาการชักแบบเกร็งกระตุกทั้งตัว ปฏิบัติดังนี้ 1.ผู้ปกครองต้องตั้งสติให้ดี 2. จัดท่าเด็กให้นอนตะแคงเพื่อป้องกันการสำลัก และถ้าเห็นเศษอาหารให้กวาดออกมาจากปากได้ 3.ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆ รวมทั้งมือเข้าไปจ้ำงปากอาจทำให้ฟันหักและตกลงไปอุดหลอดลมขาดอากาศหายใจได้ อาการชักมักจะหยุดได้ภายใน 2-3 นาที หลังจากหยุดชักแล้วให้รีบนำส่ง รพ.</p>
ไอเอ็นเอ็น ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>วิธีทำความสะอาดเสื้อผ้าเปียกชื้น</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผย ช่วงหน้าฝนมักพบปัญหาเสื้อผ้ามีกลิ่นอับชื้น อาจทำให้เกิดเชื้อรา หากนำมาสวมใส่เสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อรา จะมีลักษณะเป็นผื่นแดง มีขุยรอบ ๆ เกิดอาการคัน ทำให้เป็นผื่นแพ้ และติดเชื้อได้ ดังนั้น เสื้อผ้าที่เปียกชื้นควรซักทันที หรือ ผึ่งให้แห้งก่อน หากเสื้อผ้ามีกลิ่นอับชื้นหรือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เชื่อกันว่า ทำความสะอาด วิธีที่ 1 ซักแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนาน 15 นาที -1 ชม. วิธีที่ 2 แช่ด้วยน้ำยาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมไฮโปคลอไรต์ นาน 5-15 นาที หรือ ใช้น้ำส้มสายชู อย่างน้อย 1 ชม. แล้วซักตามปกติ และนำไปตากแดดจนแห้ง ผู้ที่มีอาการคันหลังสวมใส่เสื้อผ้าช่วงหน้าฝน ควรรีบไปพบแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการรักษาที่ถูกวิธี นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดรองเท้าที่เปียกชื้นทันที และทำความสะอาดเท้าด้วยสบู่ เช็ดเท้าให้แห้ง และไม่ควรรีใส่รองเท้าคู่อื่นซ้ำกันหลาย ๆ วัน</p>
<p>สยามรัฐ ไทยโพสต์</p>	<p><b>ปัญหามลพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ความเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศมีสาเหตุจาก 2 ส่วน คือ 1.ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และ 2.การปนเปื้อนสถานะอื่น ๆ ในฝุ่นละออง อาจทำให้เกิดโรคที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง หรืออาจมีการพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็ง เช่น มะเร็งปอด ขณะที่ในหญิงตั้งครรภ์ การได้รับอากาศที่มีคุณภาพต่ำจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารก เช่น เกิดมามีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ หรือเกิดความบกพร่องของร่างกาย หรือมีปัญหาในเรื่องพัฒนาการได้ การป้องกัน ก็ต้องการตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ หรือ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละออง หรือหากเลี่ยงไม่ได้ก็ ต้องใช้หน้ากากกรองอากาศป้องกันตัวเอง</p>
<p>บางกอกทูเดย์</p>	<p><b>เมดิคัลฮับ</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า กรมฯได้ขับเคลื่อนนโยบายเมดิคัลฮับให้ไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของนานาชาติ เร่งดำเนินการเพื่อปรับกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ให้เกิดความครอบคลุม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. การเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ 2. การเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 3. การเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาการและงานวิจัย และ 4. การเป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2560-2569 โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการแพทย์ของไทย และการบริการเพื่อสุขภาพให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันกับนานาชาติได้ กระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดรายได้เข้าประเทศ ที่ผ่านได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง Claim Center ในการช่วยเหลือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ เพื่อลดปัญหาหนี้สูญแก่สถานพยาบาล ผลักดันนโยบาย EEC และ BOI ให้เกิดการลงทุนในเขต EEC เน้นด้านเครื่องมือแพทย์และจัดทำแพ็คเกจพิเศษ การขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยในกลุ่มประเทศ CLMV และจีน การขยายการตรวจลงตราประเภทพำนักระยะยาว รวม 10 ปี ใน 14 ประเทศ ด้านการบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้พัฒนาให้จังหวัดปราจีนบุรี เป็น Wellness City แบบครบวงจร รวมถึงผลักดันนวดไทยเป็นมรดกโลก</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>นวัตกรรมผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกไร้แผล</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.พิเศษ พญ.อรุณญา ยนต์พันธ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร.พ.ราชวิถี กล่าวว่า มะเร็งของสตรีไทยที่พบอัตราป่วยมากที่สุดคือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก และมะเร็งรังไข่ จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าโรคมะเร็งปากมดลูกพบอัตราการเกิดอยู่ที่ 1.8 พันรายต่อปี และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และพบในหญิงอายุน้อยลงเรื่อยๆ จากเดิมอายุ 30-35 ปี ก็ลงมาประมาณ 20 กว่าปี อย่างไรก็ตามที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นอาจมาจากการตรวจคัดกรองที่ดี มีการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และคนใส่ใจตรวจสุขภาพมากขึ้น ขณะนี้ทางร.พ.ราชวิถีได้ประยุกต์เทคนิคการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้มานานแล้วทั่วโลก คือการผ่าตัดแบบไร้แผลโดยสอดกล้องไปทางช่องคลอดแล้วตัดเฉพาะที่เป็นมะเร็งออกมาเท่านั้นซึ่งช่วยคงมดลูกเอาไว้ทำให้ผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์มีลูกได้ในอนาคต ซึ่งทำวิธีนี้มาแล้ว 1 ราย โดยการเลือกทำเทคนิคดังกล่าววิธีนี้จะทำในผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 1 ที่มีขนาดมะเร็งไม่เกิน 4 เซนติเมตร ตอนนี้อยังไม่อยากจะบอกว่าเป็นรายแรกของโลกหรือไม่ แต่เท่าที่สืบค้นมายังไม่พบว่ามียารายงานตีพิมพ์การผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้ของที่ไหน และขณะนี้กำลังจะตีพิมพ์ การผ่าตัดของร.พ.ราชวิถีในวารสารทางการแพทย์ของไต้หวันด้วย</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาคิ ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม เตือนประชาชนช่วงฤดูฝนให้ระวังโรคไขเลือดออกแพร่ระบาดที่ ต.ตลาด ต.โคกก่อ และ ต.แวงน่าง สสจ.ได้เฝ้าระวัง พร้อมกำชับให้ใช้มาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บขยะไม่ให้ปนเปื้อนแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน้ำให้มิดชิดหรือเปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน และจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเดือนละ 1 ครั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p><b>พัฒนา รพ.ระยอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ได้ร่วมกับ นพ.ชัยสิทธิ์ เทพชาติรี ผอ.รพ.ระยอง ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณสุข โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง นพ.ชัยวัฒน์ จิตตบุตร นพ.สสจ.ระยอง และนายสมศักดิ์ เกตุสาคร รองปลัดอบจ.ระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยทาง อบจ.ระยองจะหางบประมาณด้านบริการสาธารณสุขมาช่วยสนับสนุนให้กับ รพ.ระยอง ในการจัดสร้างอาคารเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างเพียงพอ ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี เมื่อแล้วเสร็จจะมอบให้ทาง รพ.ระยองเป็นผู้บริหาร</p>
แนวหน้า	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.เจษฎา เต็นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจส่วนตัว โดยตั้งคำถามถึงการทำงานของภาครัฐ ที่ไม่มีที่ทำความเข้าใจเรื่องการนำบุหรีไฟฟ้ามาใช้อย่าง ถูกกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งได้หยิบยกข่าวที่เสนอโดยสำนักข่าวต่างประเทศ ระบุถึงการทำงานของประเทศไทยว่ายาสูบแบบให้ความร้อนแต่ไม่เผาไหม้เหมาะกับการป้องกันดูแลสุขภาพของสาธารณสุข เนื่องจากมีระดับของสารพิษน้อยกว่าบุหรีสูบบวมมาก ยาสูบที่ไม่มีเผาไหม้ มีชื่อทางงานวิจัยว่า Heat Not Burn (ร้อนแต่ไม่เผาไหม้) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้แท่งกระดาษที่ห่อใบยาเอาไว้ ซึ่งดูคล้ายกับบุหรีมวนเล็กที่นำไปใส่ไว้ด้านท้ายเครื่อง โดยมีตัวให้ความร้อนทำหน้าที่ให้หินโคตินที่อยู่ในใบยาระเหย ออกมาเป็นไอก่อนจะสูดหายใจเข้าไป โดย ผู้ผลิตอ้างว่าความร้อนที่ไปจะไม่ไปเผาใบยาสูบ ดังนั้นจึงลดปริมาณสารพิษหลายชนิด ที่เกิดจากการเผาไหม้ของใบยาสูบลงได้ รศ.เจษฎาโพสต์ต้องการให้ประเทศไทยลองเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำบุหรีไฟฟ้ามาใช้สำหรับลดปัญหาผู้ติดการเสพติดบุหรี่ เชื่อว่าจะช่วยลดอันตรายจากสารพิษที่มีมากในบุหรีแบบทั่วไป</p>
ข่าวสด	<p><b>หน่วยแพทย์เคลื่อนที่</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย จึงมีโชค ผอ.สำนักงานแพทย์ กล่าวว่า กทม. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด "โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" สำหรับเขตพื้นที่ กทม. กำหนดจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิ.ย.62 ที่เซ็นทรัลพาราม 2 บางขุนเทียน ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ก.ค.62 ที่สำนักงานเขตคันนายาว ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธ.ค.62 ที่สวนหลวง ร.9 ปรเวศ และครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 1 พ.ค.63 ที่โรงเรียนวัดดอกไม้ ยานนาวา โดยมีพิธีเปิดโครงการวันที่ 15 มิ.ย.นี้ เวลา 10.30 น. ที่ห้องพระราม 2 ฮอลล์ เซ็นทรัล พาราม 2</p>
แนวหน้า มติชน กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ข่าวสด	<p><b>อดีต รมว.สธ. เสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊กชื่อ จำพวงศ สารคาม โพสต์ข้อความว่า อดีต รมต. 5 สมัย ส.ส. 7 สมัย นายรักเกียรติ สุขชนะ ท่านได้เสียชีวิตแล้วที่ จ.เชียงใหม่ ในวัย 65 ปี ทั้งนี้ เมื่อปี 2541 ระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ต้องโทษจำคุกคดีทุจริตรับสินบน 5 ล้านบาท จากบริษัทยา โดยศาลมีคำพิพากษาในปี พ.ศ.2546 ให้จำคุกและยึดทรัพย์ พันโทออกมาเมื่อปี 2552</p>
เดลินิวส์ ไทยโพสต์	<p><b>อีโบล่า</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขของยูกันดาระายงานเมื่อวันพุธ พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบล่าเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 คน เป็นเด็กชายอายุ 3 ขวบ และยายของเด็กชาย โดยทั้งสองคนเป็นสมาชิกในครอบครัวของเด็กชายวัย 5 ขวบ ซึ่งข้ามพรมแดนมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก) เมื่อต้นสัปดาห์นี้ และเสียชีวิตเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งแพทย์ยืนยันว่าเป็นเพราะเชื้อไวรัสอีโบล่า และนับเป็นผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายดังกล่าวคนแรกในยูกันดา</p> <p>ขณะที่ นพ.เทรอส อัดซานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก กล่าวว่าสำนักงานใหญ่ของดับเบิลยูเอชโอในเมืองเจนีวา จะมีการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์ที่ 14 มิ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาว่าควรประกาศให้สถานการณ์ของเชื้อไวรัสอีโบล่าในดีอาร์คองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ</p>